
 

148. löggjafarþing 2017–2018.
Þingskjal 618  —  434. mál.

Fyrirspurn

til samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra um framkvæmdir á Reykjanesbraut.

Frá Gunnari Braga Sveinssyni.

1. Hver eru áætluð framlög til framkvæmda við Reykjanesbraut hvert ár árin 2018–2021?
2. Hvernig er áætluð skipting framkvæmda í tímaröð eftir vegköflum?
3. Hvenær má búast við að tvöföldun Reykjanesbrautar ljúki?
4. Hvernig verður fjármögnun vegna framkvæmda við Reykjanesbraut háttað?

Skriflegt svar óskast.

 


